

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND -TTDVNN  
V/v triển khai cấp bách các biện  
pháp phòng, chống bệnh Dịch tả  
lợn Châu Phi trên địa bàn  
huyện Chi Lăng

Chi Lăng, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện;

Thực hiện công văn số 801/UBND-KT ngày 16/6/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, từ đầu năm đến nay (ngày 18/6/2023) trên địa bàn huyện Chi Lăng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 303 hộ/19 thôn/06 xã; chết và tiêu hủy 1.022 con, tổng trọng lượng là 49.367 kg (lợn thịt, lợn con là 903 con, tổng trọng lượng 34.174 kg; lợn nái, lợn đực giống là 119 con, tổng trọng lượng 15.193 kg). Dịch bệnh phát sinh, lây lan nhanh từ tháng 5 năm 2024 đến nay, nguyên nhân chính làm dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan là do: (i) Các ổ dịch cũ mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong môi trường, khi gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch bệnh; (ii) Do chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, tái đàn bằng những con giống không rõ nguồn gốc, được mua từ chợ hoặc các thương lái vận chuyển trực tiếp đến hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh; (iii) Khi lợn bị mắc bệnh, một số hộ chăn nuôi đã giấu dịch, tự tiêu hủy, bán chạy hoặc giết mổ lợn để tiêu thụ, không xử lý chất thải, nước thải, xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh làm lây lan dịch bệnh; (iv) Một số địa phương thương lái thu mua lợn, thực hiện giết mổ tại hộ gia đình và được thực hiện từ nhà này sang nhà khác không áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y; (v) Công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương còn chưa được quyết liệt, triệt để.

Để tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả không để dịch bệnh phát sinh và lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện Chi Lăng, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai cấp bách, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo đúng quy định của Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND huyện Chi Lăng về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Chi Lăng; Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Chi Lăng về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện năm 2024; trong đó trọng tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

### **1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, tổng hợp, đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh DTLCP để kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, triển khai các biện pháp cần thiết để khống chế dịch bệnh.

Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra (do lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn) đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại các địa bàn đang có dịch, địa bàn có nguy cơ cao để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu công bố dịch khi đủ điều kiện theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật.

### **2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp**

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện nhanh, chính xác, kịp thời kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm bệnh trong trường hợp lợn ốm, chết nghi mắc bệnh DTLCP hoặc lợn chết không rõ nguyên nhân để xác minh bệnh, khoanh vùng dập dịch kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng; báo cáo ổ dịch kịp thời, đúng quy định với phương châm “Phát hiện sớm, báo cáo kịp thời, tiêu hủy theo đúng quy định”; thực hiện tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất sát trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời nâng cao nhận thức và tính chất nguy hại của bệnh DTLCP.

Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm tra lợn giống bán tại các chợ trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

### **3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

*a) Đối với các xã, thị trấn đang phát sinh các ổ bệnh DTLCP:*

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP, phát huy vai trò và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng. Chỉ đạo đội ngũ Nhân viên Thú y tại các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện nhanh, chính xác, kịp thời các ổ dịch, áp dụng các biện pháp kỹ thuật bao vây ổ dịch không để lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ thôn, khu phố theo đúng quy định của Luật Thú y.

Tổ chức khoanh vùng dịch, xác định vùng dịch, vùng đệm, vùng bị uy hiếp, thống kê và giám sát chặt chẽ tổng đàn lợn trên địa bàn, để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và có hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi tiêu hủy lợn theo đúng hướng dẫn của ngành Thú y, phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi, lối ra vào khu vực chăn nuôi. Đốt rác thải và ủ phân có trộn vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh.

Thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch động vật các cấp để chỉ đạo, điều hành các hoạt động tại địa phương.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường.

Huy động các lực lượng để chống dịch, thành lập các tổ phản ứng nhanh, báo cáo, xử lý ổ dịch khi mới phát hiện, tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn chết đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học, tránh làm lây lan dịch bệnh.

***b) Đối với các xã, thị trấn chưa phát sinh các ổ bệnh DTLCP:***

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với phương châm “phòng bệnh là chính”; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, phòng bệnh; chỉ đạo đội ngũ Nhân viên Thú y tại các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các thôn bản, khu phố, các cơ sở chăn nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, chẩn đoán chính xác, báo cáo kịp thời và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường công tác kiểm tra, buôn bán lợn giống trên địa bàn, nhất là con giống vận chuyển từ các địa phương khác đến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tuyên truyền phổ biến đến người chăn nuôi cách nhận biết và tính chất nguy hại của bệnh DTLCP. Khi phát hiện có gia súc ốm, chết bất thường cần báo ngay cho cơ quan thú y, phối hợp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan.

Hướng dẫn người chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các biện pháp tái đàn theo Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND huyện Chi Lăng và Hướng dẫn công tác tái đàn theo Công văn số 280/UBND-NN ngày 10/3/2020 của UBND huyện Chi Lăng về việc hướng dẫn tái đàn trong chăn nuôi lợn. Mua con giống tại các cơ sở uy tín trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn dịch bệnh; phổ biến, khuyến khích việc áp dụng và nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi của người dân; kiên quyết không cho tái đàn đối với các hộ không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Khuyến khích các hộ chăn nuôi tiêm vắc-xin DTLCP cho lợn con nuôi thịt để chủ động phòng bệnh theo Công văn số 2938/UBND-NN ngày 13/11/2023 của UBND huyện Chi Lăng về việc sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

#### **4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện**

Tăng cường chỉ đạo hệ thống cơ quan cấp dưới phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh DTLCP; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh DTLCP; không buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y.

#### **5. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông**

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ, tác hại của bệnh DTLCP và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn chăm sóc đàn lợn nuôi bảo đảm các điều kiện để dịch bệnh không phát sinh, ổn định chăn nuôi trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c)
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND&UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TTDVNN<sub>(NVT)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Nghĩa**